

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น.

นายวิสุทธิ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๒ ทำหน้าที่ประธาน และได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือนร้อนของประชาชนฝากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไป ซึ่งที่ประชุมใช้เวลาในการปรึกษาหารือประมาณ ๕๐ นาที

ต่อจากนั้นเข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซึ่งในวันนี้ประธานได้บรรจุไว้ ๓ กระทู้ ดังนี้

๑. กระทู้ถามสด เรื่องมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม และการคุกคาม ช่มชู้พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ตั้งถามโดย ส.ส.นิพนธ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพัทลุง โดยกล่าวว่า ด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นหลายคดี รวมทั้งคดีที่เกิดขึ้นกับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ กรณีนายรามศ รัตนเชวง ทนายความของพรรคประชาธิปัตย์ถูกทำร้าย แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีได้ จึงขอเรียนถามถึงความคืบหน้าในคดีดังกล่าว

จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวน

จากนั้น ส.ส.นิพนธ์ อินทรสมบัติ เจ้าของกระทู้ได้เรียกร้องขอความเป็นธรรมในการทำงานของตำรวจ เนื่องจากส่วนตัวเชื่อว่าตำรวจมีพฤติกรรมเลือกข้างและไม่เชื่อว่าตำรวจจะทำคดีนี้สำเร็จ ขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ยืนยันว่าตำรวจจะทำคดีนี้ต่อไปด้วยความเป็นธรรม

๒. กระทู้ถามสด เรื่องการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งถามโดย ส.ส.จิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย กรุงเทพมหานคร โดยได้ทวงถามเกี่ยวกับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๒๕๕๔ ว่าซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าการจ่ายเงินล่าช้า และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบและกำหนดเวลาการรับเงินเยียวยาไม่ชัดเจนทำให้มีผู้เสียหายบางส่วนไม่สามารถรับเงินได้ จึงขอเรียนถามว่ากรุงเทพมหานครหรือรัฐบาลเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเงินเยียวยาดังกล่าว

จากนั้นนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้อนุมัติเงินเยียวยาให้กับ กทม.แล้วและ กทม.จะต้องดูแลให้รอบคอบและรัดกุม ทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามติดตามและเร่งรัดการทำงานของกทม.อีกทางหนึ่งเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ส่วนการเตรียมการป้องกันอุทกภัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั้น ทางรัฐบาลได้สนับสนุนให้กทม. ดำเนินการลอกท่อต่างๆ ในกรุงเทพฯ แล้ว

๓. กระทู้ถามสด เรื่องการระบายข้าวแบบจีทูจี ตั้งถามโดย ส.ส. วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้สอบถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์

รมว.พาณิชย์ ภายหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่แล้ว ซึ่งไม่สามารถชี้แจงเกี่ยวกับการระบายข้าวแบบจีทูจี ต่อสภาได้ ดังนั้นรัฐบาลจะดำเนินการต่อรัฐมนตรีท่านดังกล่าวอย่างไร

จากนั้นนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมว.พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงโดยกล่าวว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตรวจสอบการระบายข้าวย้อนหลังไป ๓ ปี และรมต.พาณิชย์จะได้ชี้แจงแถลงผลการตรวจสอบด้วยตนเองในโอกาสต่อไป

เมื่อจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามทั่วไป ดังนี้

๑. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การเตรียมความพร้อมของรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ตั้งถามโดย ส.ส.ชวรงค์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดราชบุรี โดยได้ถามรัฐบาลดังนี้ ๑.รัฐบาลมีแนวทางในการบริหาร คน เงิน ทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยภายในประเทศอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด ๒.รัฐบาลมีนโยบายด้านการเปิดเสรีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ซึ่งสงวนไว้สำหรับคนไทยหรือไม่ รวมถึงนโยบายการจ่ายค่าจ้างแรงงาน ให้มีความเหมาะสม สมดุล และยั่งยืนอย่างไร จะมีมาตรการในการควบคุมดูแลการสุขนามัย ที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทันสมัย โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้ระบบฐานข้อมูลประชาชนที่ถูกต้องตรงกันเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ เพื่อการดูแลช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อควบคุมโรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งที่จะได้หรือไม่ อย่างไร

จากนั้น นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โดยส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานแบบบูรณาการ และผลการประชุมนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์ ๘ ด้าน เช่น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน การตลาด , การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองทางสังคม , การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ , การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความเป็นประชาคมอาเซียน , การร่วมมือระหว่างประเทศ , การแบ่งเมืองให้ชัดเจนเพื่อรองรับภารกิจต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ของประเทศ ๔ ข้อ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ๒๘ มาตรการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานแบบบูรณาการ ส่วนข้อตกลงระหว่างประเทศอาเซียน ได้ทำความตกลงการเปิดเสรีเกี่ยวกับประกอบอาชีพ ๘ สาขา ขณะนี้ประเทศไทยได้ทำความตกลงแล้ว ๗ สาขา อาชีพ และจะได้ดำเนินการผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา สำหรับความตกลงอาชีพ ๗ อาชีพ นั้น ประเทศไทยเพียงแต่รองรับอาชีพดังกล่าวแต่อยู่ภายในกฎเกณฑ์ตามที่ประเทศไทยกำหนด ซึ่งคนไทยไม่เสียประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว ส่วนอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกว่า ๓๐ อาชีพ นั้น ไทยได้สงวนไว้ให้คนไทยโดยไม่นำไปตกลงกับอาเซียน ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแลด้านสุขนามัยนั้น อาเซียนได้ทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน และไทยจะผลักดันให้มีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกประเทศโดยใช้ระบบเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อด้วย

๒. กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การนำนโยบายรับจํานำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลไปปฏิบัติกับโรงสีชัยภูมิ ตั้งถามโดย ส.ส.วัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้ชี้แจงยุติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎร ช่วงวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับนโยบายการรับจํานำข้าว

ทุกเมล็ดของรัฐบาล ซึ่งในความเป็นจริงมีบางส่วนที่เกษตรกรนำไปบริโภคเองรวมทั้งขายให้กับภาคเอกชน และยืนยันว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์มากขึ้น แต่มีข้อมูลว่าเกษตรกรพื้นที่อำเภอองไกรลาค จังหวัดสุโขทัย ยังไม่ได้รับเงินค่ารับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลและโรงสีที่ยังค้างส่งข้าวให้รัฐบาล ซึ่งเคยถูกแบล็กลิสต์หรือบัญชีดำรับจำนำข้าว แต่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย โดยรัฐบาลอาจไม่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพียงแต่นำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเฉพาะข้าวที่รับจำนำ แต่ขาดการประเมินข้อมูลการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนจึงขอเรียนถามว่า

๑. กรณีโรงสีโซคชัยธัญกิจ อำเภอองไกรลาค จังหวัดสุโขทัย มีการค้างส่งข้าวให้กับรัฐบาลก่อนเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลมีปริมาณเท่าใด และคิดเป็นจำนวนเงินเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

๒. กรณีโรงสีโซคชัยธัญกิจเคยถูกแบล็กลิสต์หรือบัญชีดำรับจำนำข้าวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการดังกล่าวของรัฐบาล มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอย่างไรบ้าง

๓. เกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำกับโรงสีโซคชัยธัญกิจมีจำนวนกี่ราย มีปริมาณข้าวจำนวนเท่าใดและได้รับเงินไปครบถ้วนแล้วจำนวนกี่ราย เป็นจำนวนเท่าใด

จากนั้น นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ ได้รับการตอบรับจากชาวนาเป็นอย่างดี ส่วนกรณีโรงสีโซคชัยธัญกิจนั้น รมต.ชี้แจงว่าไม่มีรายการค้างส่งข้าวเปลือกแต่อย่างใดจากการยืนยันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนภาพข้าวเปลือกที่ ส.ส.วัชร เพชรทอง นำภาพมาแสดงนั้นได้สอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นแล้วและได้รับคำยืนยันว่าเป็นกลบไม่ใช่ข้าวเปลือก ส่วนการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวทั้งๆที่เคยถูกแบล็กลิสต์นั้น เนื่องจากโรงสีดังกล่าวได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะรับข้อมูลของผู้ตั้งกระทู้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนเกษตรกรที่นำข้าวมาจำนำกับโรงสีโซคชัยธัญกิจมีจำนวน ๙,๕๓๒ ราย มีปริมาณข้าวจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ ตัน โดยรัฐบาลได้งบประมาณในการรับจำนำจำนวน ๗๓๑ ล้านบาทเศษ ส่วนการจ่ายเงินล่าช้านั้นอาจเกิดจากการติดขัดของระบบจ่ายเงินหรืออาจมีการทุจริตโครงการซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามแล้วที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องด่วนที่ ๑๗ และ ๑๘ คือพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..)พ.ศ. และพิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.... ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาทั้ง ๒ ฉบับ และตั้งกรรมาธิการร่วมกันจำนวน ๒ คณะ คณะละ ๒๒ ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา ๑๑ ท่าน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑๑ ท่าน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว

เมื่อที่ประชุมตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้อำนวยพรให้สมาชิกในวาระขึ้นปีใหม่

จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๔.๑๗ นาฬิกา